

BÁO CÁO

Tình hình công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; kết quả thực hiện chương trình công tác và các nhiệm vụ được giao quý III năm 2023

Thực hiện Công văn số 2939/VP-TH ngày 06/9/2022 của Văn phòng UBND thành phố về việc quán triệt, triển khai thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ; UBND huyện Vĩnh Bảo báo cáo tình hình công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; kết quả thực hiện chương trình công tác và các nhiệm vụ được giao quý III năm 2023 như sau:

1. Về triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Trong quý III năm 2023, UBND huyện đã tập trung triển khai thực hiện các chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và của Huyện ủy, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. UBND huyện đã đạt được nhiều kết quả tích cực, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ sau:

1.1. Tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng. Theo dõi sát diễn biến, tình hình trong nước và quốc tế, kịp thời dự báo và chuẩn bị phương án, kịch bản, biện pháp, đối sách ứng phó hiệu quả với những biến động, vấn đề mới phát sinh.

1.2. Tập trung thực hiện GPMB các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện: Dự án cải tạo mặt đê kết hợp làm đường giao thông đoạn đê hữu sông Thái Bình, huyện Vĩnh Bảo; Dự án Phát triển khu dân cư tại thị trấn Vĩnh Bảo, huyện Vĩnh Bảo; Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại các xã; Dự án xây dựng cầu Lô Đông xã Vĩnh Long; Dự án xây dựng cụm công nghiệp Giang Biên; Dự án cải tạo, nâng cấp QL37 đoạn qua địa phận thành phố Hải Phòng (giai đoạn 1).

1.3. Tập trung thực hiện có hiệu quả chủ đề năm của thành phố “*Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số*” và chủ đề năm của huyện “*Thực hiện chuyển đổi số gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính - Chỉnh trang đô thị - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu*”. Chỉ đạo quyết liệt công tác xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại 26 xã.

1.4. Tập trung chỉ đạo thực hiện công tác thu ngân sách, phân đầu hoàn thành các chỉ tiêu được giao; tăng cường tiết kiệm chi thường xuyên, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện chuyển đổi số, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh để thu hút đầu tư, khơi thông các nguồn lực cho phát triển. Tiếp tục phân cấp, phân quyền bảo đảm quản lý thống nhất, phát huy tính chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của các cấp, các ngành.

1.5. Tiếp tục tăng cường đầu tư nguồn lực, xây dựng, phát triển các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao, khoa học - công nghệ; tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh.

1.6. Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Chủ động nắm tình hình tôn giáo, xuất nhập cảnh, tình hình khiếu kiện, tình hình nội bộ nhân dân, giải quyết vụ việc ngay từ cơ sở, không để xảy ra tình trạng phức tạp về ANTT. Tập trung đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm. Làm tốt công tác thông tin, truyền thông, kịp thời phản ánh, lan tỏa các nhân tố tích cực để tạo niềm tin, đồng thuận trong toàn xã hội.

2. Thực hiện quy chế làm việc và Chương trình công tác năm 2023 của UBND huyện

Tập thể UBND huyện thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng Quy chế làm việc, đã triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo theo chương trình công tác năm và các nhiệm vụ trọng tâm; chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2023. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện và các ủy viên UBND huyện đã thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, đảm bảo sự lãnh đạo của Huyện ủy, sự giám sát của HĐND huyện; phát huy vai trò lãnh đạo của tập thể gắn với đề cao trách nhiệm cá nhân của Chủ tịch UBND huyện, các Phó Chủ tịch UBND huyện và từng thành viên UBND huyện; luôn ý thức cao về trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân; chủ động nghiên cứu, áp dụng các biện pháp mới trong quản lý, điều hành; đặc biệt là có sự phối hợp, chia sẻ, trách nhiệm trong xử lý công việc nên chất lượng, hiệu quả công tác không ngừng tăng lên.

Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện đảm bảo sâu sát quyết liệt và toàn diện trên các lĩnh vực, trong đó ưu tiên xử lý các lĩnh vực còn khó khăn, tập trung chỉ đạo thực hiện chủ đề năm của thành phố “*Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu- Thực hiện chuyển đổi số*” và chủ đề năm của huyện “*Thực hiện chuyển đổi số gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính- Chỉnh trang đô thị - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu*”; thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải cách hành chính và nâng cao hiệu quả tổ chức bộ máy. Phân công nhiệm vụ cụ thể để các ủy viên UBND huyện đảm bảo sự chỉ đạo, điều hành thông suốt, liên tục và toàn diện. Tăng cường kiểm tra thực tế địa bàn, chỉ đạo giải quyết, xử lý những vướng mắc, khó khăn ở cơ sở; tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện để các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu và nhiệm vụ theo Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện đề ra.

UBND huyện duy trì các phiên họp thường kỳ; nội dung, trình tự, công tác chuẩn bị đảm bảo yêu cầu. Các cuộc họp của UBND huyện, nhất là về nội dung kinh tế - xã hội đều được mở rộng thành phần mời dự để tham gia chỉ đạo, góp ý gồm: Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQ Việt

Nam và các đoàn thể huyện, lực lượng vũ trang, các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, UBND các xã, thị trấn... ngoài ra còn có một số đơn vị phối hợp thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn có liên quan. Công tác điều hành ngắn gọn, đúng trọng tâm, nội dung thảo luận tại các phiên họp sát thực tiễn, đảm bảo chất lượng; từng bước cắt giảm các cuộc họp không cần thiết; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cắt giảm việc sử dụng giấy tờ trong các cuộc họp.

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì nhiều cuộc họp chuyên đề xử lý, giải quyết những nội dung trọng điểm về giải phóng mặt bằng, tiến độ xây dựng cơ bản và các nội dung thực hiện chủ đề năm. Thường xuyên trao đổi, thảo luận, bám sát tiến độ thực hiện công việc và xử lý kịp thời các kiến nghị, đề xuất của các đơn vị đồng thời triển khai các công việc theo chương trình công tác. Sau các phiên họp, hội nghị đã ban hành thông báo kết luận giao nhiệm vụ cho các ngành, các địa phương triển khai thực hiện; đồng thời thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện. Tổ chức tiếp công dân và tham gia tiếp công dân theo đúng quy định, tập trung giải quyết đơn thư của công dân.

Tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và ý thức chấp hành sự chỉ đạo, tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành; thường xuyên theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện; hàng tháng đã chỉ đạo rà soát, tổng hợp các nội dung công việc còn tồn đọng, chế độ thông tin báo cáo của các đơn vị để kịp thời chấn chỉnh, tháo gỡ và phê bình, xử lý trách nhiệm liên quan một số trường hợp chậm tiến độ. Qua theo dõi, tất cả nội dung công việc theo Kế hoạch và Chương trình công tác năm 2023 trong quý III đã được triển khai nghiêm túc, kịp thời, cơ bản hoàn thành đúng kế hoạch. Đối với các nhiệm vụ UBND thành phố giao, UBND huyện đã tổ chức triển khai kịp thời và thực hiện đúng chế độ thông tin báo cáo theo quy định; trong quý III đã hoàn thành 67 nhiệm vụ thành phố giao.

Thực hiện tốt công tác ban hành văn bản phục vụ công tác chỉ đạo điều hành đảm bảo đúng pháp luật, phù hợp thực tiễn. Sau ban hành các văn bản, thường xuyên theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc để đẩy nhanh tiến độ và nâng cao hiệu quả thực hiện.

3. Thực hiện quy chế làm việc của UBND thành phố, Huyện ủy, HĐND huyện và quy chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan

Trong thực hiện nhiệm vụ, UBND huyện luôn tuân thủ sự chỉ đạo của UBND thành phố, Huyện ủy, HĐND huyện và sự hỗ trợ, giúp đỡ của các Sở ban ngành thành phố để phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư kết cấu hạ tầng và giải quyết các vấn đề cụ thể.

UBND huyện đã triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị và Kết luận của UBND thành phố, Huyện ủy, HĐND huyện; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, cung cấp thông tin đầy đủ. Chấp hành tốt sự giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND trong tổ chức chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội. Phối hợp tốt với Ủy ban MTTQ Việt Nam

huyện và các đoàn thể trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tại huyện.

Trên đây là tình hình công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành trong quý III năm 2023 của UBND huyện Vĩnh Bảo, kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư quan tâm, xem xét, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- CT, các PCT UBND huyện;
- CVP, PVP: CNC;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Đức Cảnh